

**ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 124 (8/2559) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙**

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.1	การพิจารณา “ร่าง” ข้อเสนอโครงการสัมมนา “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ข้อเสนอโครงการสัมมนา “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว ดำเนินการจำนวนงบประมาณ 300,000 บาท และ “ร่าง” โครงการหาหรือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 1,500,000 บาท โดยมอบหมายให้สถาบันคลังสมองของชาติเป็นผู้ดำเนินการ	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัยประสานดำเนินการจัดโครงการสัมมนา “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา สภามหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2559 แล้วสำหรับโครงการหาหรือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น อยู่ระหว่างดำเนินการต่อไป
5.2	รายงานสถานะการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2559	สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานสถานะการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ตามที่เสนอ และให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการพิจารณาดำเนินการทบทวนการกำหนดค่านิยาม ความหมายของคำว่า “เงินคงคลัง” ต่อไป	อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการตามมติ โดยคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
6.1	การพิจารณาอนุมัติให้ ปริญา กิตติมศักดิ์ ประจำปี 2559	<p>สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญา กิตติมศักดิ์ ประจำปี 2559 จำนวน 4 ราย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายอนุพงษ์ สิงห์พันธุ์ ครุศาสตรมหา บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย 2. นายธรรมรัตน์ บำรุงไทย บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประยุกต์ 3. นายธนศักดิ์ มากมิ่ง ศิลปศาสตรมหา บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนา ชุมชน 4. นายเต็ม แยมเสมอ ครุศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา และนำข้อเสนอแนะของกรรมการ พิจารณาดำเนินการต่อไป 	น า ย ก ส ภ า มหาวิทยาลัย ลงนาม ประกาศ ทั้งนี้ได้แจ้ง ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบแล้ว
6.2	การพิจารณารับรอง รายงานการเงินศูนย์ วัฒนธรรมภาคเหนือ ตอนล่าง ประจำปี 2558	สภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองรายงานการเงิน ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ โดยนำข้อเสนอแนะของ กรรมการพิจารณาดำเนินการต่อไป	ผู้อำนวยการศูนย์ วัฒนธรรมฯ รับทราบ และพิจารณา ดำเนินการตามมติ
6.3	การพิจารณาการขอ กำหนดตำแหน่งและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ สูงขึ้น	<p>สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการขอกำหนด ตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อาจารย์ทนายรัช จิตชาญวิชัย ขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อน วันที่ 8 มกราคม 2559 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิติน จงจิตวิมล ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาชีววิทยา ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อน วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรอง ศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร ทั้งนี้ต้องไม่ก่อน วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ และกอง บริหารงานบุคคล รับทราบมติและแจ้ง ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ แล้ว

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
7.1	การพิจารณาแต่งตั้งที่ ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษา สภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ได้แก่ นาย โอภาส เขียววิชัย สำหรับการเบิกจ่ายค่าเบี้ย ประชุมให้เบิกจ่ายเทียบเท่ากับกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ส่วนค่าใช้จ่าย อื่นๆ ให้เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย	น า ย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยลงนาม ในคำสั่งแต่งตั้งและ แจ้งให้ทราบแล้ว